

๑๖) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

	ชื่อชุดข้อมูลสำคัญที่เสนอ	รายละเอียด	คะแนน	อื่นๆ
๑	มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ	บรรยายลักษณะงานที่รับผิดชอบ คุณภาพของงาน ความรู้ ความสามารถที่ต้องการในแต่ละตำแหน่ง/สายงาน	๑๐๐.๐	PDF, ข้อมูล สาธารณะ
๒	บัญชีตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานคร (บัญชี ๑)	บัญชีแสดงรายละเอียดการกำหนดตำแหน่ง (บัญชี ๑) ประกอบด้วย ๓ ส่วนใหญ่ ดังนี้ ๑. ลำดับที่ ๒. ส่วนราชการและตำแหน่งที่ ก.ก. กำหนดไว้เดิม ประกอบด้วย ตำแหน่งเลขที่ ชื่อ ตำแหน่งในการบริหารงาน ชื่อ ตำแหน่งในสายงาน ประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง ๓. ส่วนราชการและตำแหน่งที่ ก.ก. กำหนดใหม่ ประกอบด้วยข้อมูลเช่นเดียวกันกับ ส่วนราชการที่กำหนดไว้เดิม โดยบัญชีแสดงรายละเอียดการกำหนดตำแหน่ง (บัญชี ๑) จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูล การกำหนดตำแหน่งของหน่วยงานนั้น ๆ	๑๐๐.๐	อื่นๆ, ข้อมูล สาธารณะ
๓	กรอบตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ	สรุปข้อมูลกรอบตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประกอบด้วย ข้อมูลชื่อตำแหน่ง ประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง จำนวน ในภาพรวมของแต่ละหน่วยงานของ กรุงเทพมหานคร	๙๙.๐	XLS, ข้อมูล สาธารณะ
๔	โครงสร้างหน่วยงานและส่วนราชการภายในของกรุงเทพมหานคร	รวบรวมโครงสร้างและอัตรากำลังของหน่วยงานและส่วนราชการภายในของ กรุงเทพมหานครทั้งหมด รวมถึง อำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานหรือ ส่วนราชการภายใน ครอบคลุมถึง กรอบอัตรากำลังของแต่ละหน่วยงาน	๙๘.๕	PDF, ข้อมูล สาธารณะ
๕	ฐานข้อมูลมติ ก.ก.	มติที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร กรุงเทพมหานคร (ก.ก.) ที่นำเรื่องเข้า พิจารณาและรายงาน ก.ก. ในแต่ละ ครั้ง	๘๘.๕	XLS, ข้อมูล สาธารณะ

๖	สถิติจำนวนผู้สอบแข่งขันได้	สถิติผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในแต่ละครั้ง	๘๗.๐	XLS, ข้อมูล สาธารณะ
๗	สถิติเรื่องร้องทุกข์ อุทธรณ์ คดีปกครอง	สถิติปริมาณงานเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ อุทธรณ์ คดีปกครอง ที่เข้ามายังกองพิทักษ์ระบบคุณธรรม	๘๐.๐	อื่นๆ, ข้อมูล ความลับทางราชการ
๘	ข้อมูลการสูญเสียข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ	บันทึกข้อมูลการสูญเสียของข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ จำแนกตามหน่วยงาน ส่วนราชการ ตำแหน่ง ระดับ และประเภทการสูญเสีย	๗๔.๕	XLS, ข้อมูลส่วนบุคคล
๙	ข้อมูลการสูญเสียข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร	บันทึกข้อมูลการสูญเสียของข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ จำแนกตามหน่วยงาน ส่วนราชการ ตำแหน่งและระดับ	๗๔.๕	XLS, ข้อมูลส่วนบุคคล
๑๐	การดำเนินการทางวินัย	ข้อมูลแสดงการจัดการสำนวนการดำเนินการทางวินัยของสำนักงาน ก.ก.	๗๑.๕	PDF, ข้อมูล ความลับทางราชการ

	ชื่อชุดข้อมูลสำคัญสำรอง	รายละเอียด	คะแนน	อื่นๆ
๑๑	สถิติผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านการวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรุงเทพมหานคร	ข้อมูลสถิติของผู้สมัครสอบ และผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านการวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรุงเทพมหานครในแต่ละครั้ง	๘๘.๐	XLS, ข้อมูล สาธารณะ
๑๒	การพัฒนาระบบราชการ กรุงเทพมหานคร	ข้อมูลการพัฒนาระบบราชการ กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ๑. รายงาน อ.ก.ก. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร ๒. แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ๓. รายงานกิจกรรมด้านการพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานครและการบริหารทรัพยากรบุคคล กรุงเทพมหานคร	๘๖.๐	PDF, ข้อมูล สาธารณะ
๑๓	รายงานมติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหา พัฒนาบุคลากร และประเมิน	รายงานการประชุม อ.ก.ก. วิสามัญ เกี่ยวกับการสรรหา พัฒนาบุคลากร และประเมิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๖๔	๗๗.๕	PDF, ข้อมูลส่วนบุคคล

๑๔	ข้อมูลการพิจารณาหนังสือเวียนของสำนักงาน ก.พ.	เก็บข้อมูลการพิจารณาหนังสือเวียนของสำนักงาน ก.พ. ที่ผ่านการพิจารณาและนำเสนอ ก.ก. เพื่อเวียนแจ้งหน่วยงานแล้ว	๖๘.๕	Text, ข้อมูลสาธารณะ
๑๕	ผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ	ผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประกอบด้วย ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ และผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ	๓๔.๐	XLS, ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อนวัตกรรม : Dashboard สถิติผู้สอบแข่งขันได้

ผลการพิจารณาของคณะทำงานยุทธศาสตร์ ฯ :

- เห็นชอบชุดข้อมูลสำคัญจำนวน ๑๐ ชุดข้อมูล โดยให้ดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
 - ให้ผนวกชุดข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๘ และ ๙ ให้เป็นชุดเดียวกัน
 - ทดแทนด้วยชุดข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๑